

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

Sinh hoạt chi bộ:

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Một số kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019
- Chống diễn biến hòa bình

Thông tin tư liệu:

- Tin vắn Khánh Hòa trong tháng
- Một số kết quả sau 2 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
- Một số nội dung chủ yếu trong Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
- Kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng Cu-Ba Mi-Ghen Ma-Ri-Ô Đi-Át Ca-Nên Béc-Mu-Đết
- Một số kết quả chủ yếu của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị liên quan

Chính sách văn bản mới:

- Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018
- Chuyên mục Hỏi - Đáp

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và làm gương mẫu cho quần chúng

Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” ra đời trong bối cảnh toàn dân ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Lúc này, ở miền Bắc đã hoàn thành thời kỳ khôi phục kinh tế (1955-1957) và bước vào thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958-1960). Muốn cải tạo tốt, người cộng sản không gì khác hơn là nhất thiết phải rèn luyện đạo đức cách mạng, vì có rèn luyện đạo đức cách mạng tốt thì cải tạo mới tốt được.

Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh việc chống chủ nghĩa cá nhân (CNCN). Vì CNCN là thứ trái ngược với chủ nghĩa tập thể và CNXH. Cùng với phê phán những thói hư, tật xấu do chế độ cũ để lại mà mọi người cần biết để tránh, Người nhấn mạnh: “chủ nghĩa cá nhân là như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”.

Theo Người, có chống CNCN mới xây dựng đạo đức cách mạng được. Trong tác phẩm này, Người nhiều lần nhắc đến CNCN và chống CNCN. Vấn đề này sau đó, Người đã nêu tiếp trong một số tác phẩm, trong đó có tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, viết năm 1969, nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Người luận rằng, những người theo CNCN thường biểu hiện ở việc “kể công” với Đảng, đòi ưu đãi, hưởng thụ, danh dự và địa vị, đòi hỏi quá nhiều quyền lợi cá nhân. Có ít nhiều thành tích, thì họ muốn Đảng “cảm ơn” họ. Nếu không thỏa mãn yêu cầu của cá nhân, thì họ oán trách Đảng, cho rằng họ “không có tiền đồ”, họ “bị hy sinh”, rồi dần dần xa rời Đảng, vi phạm kỷ luật Đảng, phá hoại chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng viên bị CNCN trói buộc trở nên kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại, bẻ

Sinh hoạt chi bộ

phái, chủ quan, tham ô, lãng phí. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Họ phê bình người khác mà không muốn người khác phê bình họ; không tự phê bình hoặc phê bình một cách không thật thà, nghiêm chỉnh. Họ sợ tự phê bình thì sẽ mất thể diện, mất uy tín”. Đó cũng là một thứ CNCN cần phải phê phán.

Cách đây 60 năm, ngay ở thời điểm viết tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, CNCN đang ám ảnh một số đồng chí, sinh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, kèn cựa, địa vị, vác mặt làm “quan cách mạng”, chung quy là họ không làm nên trò trống gì. Quan điểm của Người là đấu tranh chống CNCN không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”, mà là tôn trọng lợi ích cá nhân, nhưng lợi ích cá nhân phải nằm trong lợi ích của tập thể, không mâu thuẫn với lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể. Một khi lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể. CNCN là một trở ngại lớn cho việc xây dựng CNXH. Vì vậy, thắng lợi của CNXH không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh chống CNCN. Người kết luận: “Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của CNXH. Người cách mạng phải tiêu diệt nó”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu vấn đề đạo đức cách mạng và chống CNCN còn phải được thể hiện ở việc học tập, nghiên cứu, làm việc để không ngừng tiến bộ. Theo Người, trong học tập, trước hết, phải học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin. Vì có học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, hoàn thành nhiệm vụ được giao; để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn. Người phê bình một số người học thuộc lòng sách vở của Chủ nghĩa Mác-Lênin, nhưng khi va chạm đến thực tế, thì lúng túng hoặc giải quyết một cách máy móc. Họ học sách vở Mác-Lênin, nhưng không học tinh thần của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Học để trang sức, chứ không phải vận dụng vào công việc cách mạng. Người khẳng định: “Xét cho cùng, đó cũng là CNCN”.

Sinh hoạt chi bộ

Cùng với chỉ rõ việc cán bộ, đảng viên phải ngăn ngừa và kiên quyết chống lại CNCN, trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng yêu cầu “mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng”. Bởi theo Người, những chính sách và nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy, đạo đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động, chứ không phải mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá nhân nào. Đồng thời, Đảng phải đi sát quần chúng, khéo tổ chức và lãnh đạo quần chúng, thì cách mạng mới thành công.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, đạo đức cách mạng chính là thể hiện ở mối quan hệ giữa đảng viên và quần chúng. Người nói: “Đảng ta là một đảng có tính chất quần chúng, có hàng chục vạn đảng viên”, vì vậy, phải có mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Người đảng viên cũng như quần chúng, mỗi khi có khuyết điểm phải thành thật tự phê bình và phê bình để giúp đỡ nhau tiến bộ. “Đảng viên phạm sai lầm thì sẽ đưa quần chúng đến sai lầm, cho nên khi có sai lầm thì các đồng chí ấy sẵn sàng và kịp thời sửa chữa, không thể để nhiều sai lầm nhỏ cộng thành sai lầm to”. Và: “Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình”. Đó là mối quan hệ thiết thực nhất giữa Đảng và quần chúng. Theo Người, khuyết điểm lớn là đảng viên không lắng nghe ý kiến của quần chúng. Khuyết điểm này cần phải sửa chữa ngay. Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, cùng với quần chúng tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng.

Sinh hoạt chi bộ

60 năm đã qua kể từ khi tác phẩm “Đạo đức cách mạng” ra đời, đất nước ta chứng kiến bao đổi thay to lớn. Nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên đã và đang ra sức học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng và những lời huấn thị ân cần, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chế độ XHCN vững mạnh. Đó cũng chính là thực hiện mong muốn và di huấn của Người về rèn luyện đạo đức cách mạng: “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Sau 22,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng:

(1) Với sự tín nhiệm cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

(2) Quốc hội đã thông qua 09 luật: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan với sự đồng thuận cao. Việt Nam là quốc gia thứ 7 phê chuẩn Hiệp định này, có ý nghĩa quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Sinh hoạt chi bộ

(3) Quốc hội cho ý kiến 06 dự án luật: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Quốc hội quyết định đưa dự án Luật Hành chính công ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và dừng việc xây dựng dự án Luật này; xem xét, thông qua dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019); mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung và đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự thành Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

(4) Lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

(5) Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4.

(6) Xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020. Thông qua 04 nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Sinh hoạt chi bộ

(7) Xem xét các báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, tài chính quốc gia.

(8) Xem xét báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

(9) Xem xét các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 và một số báo cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu quan.

(10) Kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 trong thời gian hai năm kể từ ngày 01/02/2019. Giao Chính phủ khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, sớm trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung bảo đảm Luật có hiệu lực trước ngày 01/02/2021.

(11) Giao Chính phủ triển khai xây dựng chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2045; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(12) Điều chỉnh nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước được giao theo Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội từ “kiểm toán việc sử dụng nguồn thu từ đất của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2017” sang “kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017”.

Sinh hoạt chi bộ

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:

(1) *Về mục tiêu:* Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

(2) *Về quan điểm:*

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

- Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn

Sinh hoạt chi bộ

Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

- Kiên trì thế giới quan, phương pháp luận khoa học và các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời, tiếp thu các thành tựu mới, tinh hoa của nhân loại. Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc.

- Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài; nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị. Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội.

- Đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức, coi trọng hiệu quả, trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp chặt chẽ giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng vi phạm.

Sinh hoạt chi bộ

(3) Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

(i) Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet; biết khai thác, sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh.

(ii) Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển. Tiếp tục nghiên cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ sự bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh...

(iii) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên Internet, các mạng

Sinh hoạt chi bộ

xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...

(iv) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tiếp tục tăng cường và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị...

(v) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của Internet, mạng xã hội trong tình hình mới. Rà soát việc cấp phép hoạt động đối với các mạng xã hội, cấp tên miền; phân định rõ báo chí điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử; yêu cầu tính chính danh trong việc sử dụng mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới...

(vi) Xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh gọn, đủ mạnh; đồng thời phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch....

(vii) Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo Trung ương 94, 609 và 213.

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

Từ ngày 5 - 7/12/2018, HĐND tỉnh khóa VI tổ chức kỳ họp lần thứ 7. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh đã thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; quyết định nhiều nội dung quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Cũng tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh còn xem xét, thông qua thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 và 28 nghị quyết quan trọng khác.

HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, sự đồng thuận của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đã khắc phục mọi khó khăn để vượt lên sau thiên tai do bão số 12 gây ra cuối năm 2017 và ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8 và số 9 trong tháng 11/2018. Đến nay chúng ta đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, có 13/17 khoản thu vượt dự toán; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, giải quyết cơ bản các vấn đề môi trường nổi cộm; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đền ơn đáp nghĩa được triển khai có hiệu quả; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao; hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Sinh hoạt chi bộ

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn 4/17 khoản thu không hoàn thành dự toán; phân tích đánh giá và dự báo những thách thức trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2019; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, lãnh đạo chính quyền địa phương trong quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng trái phép, quản lý trật tự xây dựng đô thị...

Đề kịp thời triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 7 đã thông qua, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận kỳ họp chỉ đạo một số vấn đề như sau:

Thứ nhất đối với UBND tỉnh:

- Ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh phải sớm thể chế hóa để tổ chức thực hiện. Trong đó hết sức chú ý đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, bảo đảm các cơ chế, chính sách đã ban hành phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Chính phủ về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. Chú trọng tăng trưởng chất lượng, bền vững và hiệu quả sáng tạo; nâng cao năng suất lao động; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh.

- Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền quy định.

Sinh hoạt chi bộ

Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý ngành, lĩnh vực, nhất là trên các lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, quản lý dự án đầu tư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan hành chính, cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, tạo ra năng lực sản xuất mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp này, đồng thời đề cao trách nhiệm, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các nội dung chất vấn tại kỳ họp, các kiến nghị của các đoàn giám sát, thực hiện nghiêm túc những nội dung đã báo cáo trước HĐND tỉnh và cử tri trong toàn tỉnh, đồng thời có báo cáo việc triển khai, thực hiện các nội dung trên tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.

- Tiếp tục rà soát lại các quy định về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, việc quản lý tài nguyên, khoáng sản và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu của các cấp chính quyền địa phương đã buông lỏng sự quản lý nhà nước diễn ra trong thời gian qua.

Thứ hai đối với: Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát đối với các dự án và vấn đề quy hoạch, đảm bảo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra.

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Chống “cơ hội chính trị” chính là bảo vệ chính trị nội bộ tốt nhất

Trong tháng 12 này, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng

Sinh hoạt chi bộ

định: “Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, quan điểm lệch lạc, đặc biệt những kẻ cơ hội chính trị” và còn nêu rõ: “Quy hoạch lần này khác trước là làm quy hoạch cho nhiều khóa. Yêu cầu đặt ra là làm thận trọng, tập trung nhưng dân chủ, công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, không được mang tính lợi ích”. Bước đi thận trọng đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng về công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là hoàn toàn có cơ sở.

Từ thực tế những năm qua, nhất là một số vụ việc cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật thời gian qua đã cho thấy những bài học sâu sắc trong công tác tuyển chọn và giới thiệu cán bộ, tránh không để cán bộ xấu có cơ hội leo cao, chui sâu vào bộ máy, nhất là cán bộ thuộc diện cấp chiến lược. Không phải chỉ cấp chiến lược mà lãnh đạo quản lý ở tất cả các cấp, kể cả cấp cơ sở mà “cơ hội chính trị”, không trong sáng, không toàn tâm toàn ý với công việc khi “lọt” vào cơ quan lãnh đạo sẽ tác động xấu đối với Đảng, có thể dùng chức quyền của mình để vụ lợi, trục lợi, leo lên chức cao hơn. Chống “cơ hội chính trị” chính là bảo vệ chính trị nội bộ tốt nhất, để không cho những phần tử xấu lọt vào ban lãnh đạo các cấp, đặc biệt cấp chiến lược nhằm làm trong sạch hàng ngũ lãnh đạo.

Nhấn mạnh nội dung này, tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 12 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, trong tháng 12 hoàn thành việc Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược (Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương) với tinh thần công khai, minh bạch, bình đẳng, dân chủ, khách quan, chống tiêu cực, hạn chế yếu kém trong quy hoạch, đặc biệt chống “chạy” quy hoạch.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XI, khi chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan điểm: “Không để “lọt” vào Trung ương những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham nhũng, lợi ích nhóm, vun vén cho gia đình...”.

Sinh hoạt chi bộ

Thực tế cho thấy, tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, “chạy quy hoạch”, “chạy luân chuyển” còn xảy ra, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhiều vụ việc bổ nhiệm cán bộ “thần tốc”, “cả nhà làm quan”, cả sở làm lãnh đạo xảy ra ở một số địa phương thời gian qua như Quảng Nam, Hải Dương, Thanh Hóa... đã là những bài học đắt giá trong công tác cán bộ. Lần này, rất cần một sự lựa chọn sáng suốt và đầy tinh thần trách nhiệm để chuẩn bị cho nhân sự cấp chiến lược.

Để làm tốt quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, điều cần nhất lúc này là các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, đặc biệt là người đứng đầu địa phương, tổ chức phải thực sự nêu cao trách nhiệm, bổn phận của mình trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch.

Người lãnh đạo địa phương, tổ chức đơn vị chắc chắn biết rõ những vị lãnh đạo mà mình định giới thiệu trong lĩnh vực công tác đã để xảy ra tiêu cực, sai phạm hoặc có biểu hiện suy thoái thì nhất định không giới thiệu vào quy hoạch cấp chiến lược. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân giới thiệu nhân sự quy hoạch phải có tâm, có tầm để nhìn rõ được những người khi ở vị trí bên dưới dù chưa “phát lộ” những biểu hiện tiêu cực, nhưng khi ở vị trí quyền lực có nguy cơ bộc lộ những biểu hiện suy thoái. Nếu giới thiệu được nhân sự có tài năng và đạo đức vào vị trí chiến lược phải được khen, còn ngược lại sẽ bị xử lý nếu đưa vào tổ chức những người có biểu hiện suy thoái, tham nhũng, mất đoàn kết hay cơ hội chính trị. Đồng thời với đó, cán bộ cấp chiến lược phải có mối quan hệ với dân, phải là người thấu hiểu dân, đồng cảm với dân, thực sự vì dân, càng không phải cán bộ thờ ơ, vô cảm với dân...

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”, quyết định sự thành bại hay không là do đội ngũ làm công tác cán bộ. Tổ chức tốt việc giới thiệu, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là bước chuẩn bị quan trọng để có đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài cho Đại hội khóa XIII của Đảng.

TIN VĂN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy bất thường giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; họp cho ý kiến một số nội dung về kinh tế - xã hội.

- Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban tuần; họp nghe Công an tỉnh báo cáo tình hình một số vụ án, vụ việc; kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do bão số 8, việc bố trí di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 9 và thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do bão. Dự Hội nghị báo cáo chuyên đề “*Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, hội nhập kinh tế quốc tế, thời cơ, thách thức đối với Việt Nam và đề xuất đối với tỉnh Khánh Hòa*”; Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo khu vực miền Trung và Tây Nguyên 6 tháng cuối năm 2018; Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại một số trường trên địa bàn tỉnh; Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh; dự Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2013 - 2018, Lễ khánh thành Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố Nha Trang; kiểm tra hoạt động của Trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa; họp Hội đồng Trường Đại học Nha Trang; chủ trì họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh; tiếp công dân. Dự một số hội nghị, sự kiện: Hội nghị

Thông tin tư liệu

giao ban Ban Chỉ đạo Hội người cao tuổi các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung; khai trương Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Hội nghị góp ý dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị và Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; trao quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Thành ủy Nha Trang; gặp mặt Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa. Theo đó, chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2019 là “Nha Trang - Sắc màu của biển”. Các hoạt động chính của Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ được tổ chức tập trung tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bao gồm 11 chương trình, sự kiện chính (trong đó có 3 sự kiện trọng tâm gồm: Lễ công bố; Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019; Lễ bế mạc) và 13 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch khác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hoặc phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Ngoài ra sẽ có khoảng 34 hoạt động hưởng ứng tại 14 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- 16/11: UBND tỉnh tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2013 - 2018. 5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng của LLVT tỉnh Khánh Hòa đã phát triển toàn diện, đúng định hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục; gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội. Từ năm 2013 đến nay đã xây tặng 12 căn nhà tình nghĩa, 7 căn nhà đồng đội; đóng góp hơn 10.000 lượt ngày công làm mới 200 km đường liên

Thông tin tư liệu

thôn, sửa chữa 70 trường học, nạo vét 300 km kênh mương, giúp dân thu hoạch 40 ha hoa màu...

- Theo UBND tỉnh, trong năm 2018, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện tiết kiệm chi hành chính được 12.901 triệu đồng. Cụ thể, các sở, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, chống lãng phí; thực hiện chi tiêu theo dự toán được giao, đúng chế độ, định mức; chủ động sắp xếp, bố trí lại nhiệm vụ chi thường xuyên để thực hiện các nội dung chi phát sinh trong phạm vi dự toán được giao; triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước và sự nghiệp công; cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các hoạt động chi chưa cần thiết khác. Ngoài ra, trong phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã giao tiết kiệm chi thường xuyên với số tiền 146.223 triệu đồng, tăng 10,45% so với năm 2017.

- 04/12: UBND tỉnh họp thường kỳ, nhận định: 11 tháng năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh tiếp tục phát triển, cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,12% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách hơn 20.841 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ và bằng 142,1% dự toán; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ hơn 87.173 tỷ đồng, tăng 13%; doanh thu du lịch hơn 20.154 tỷ đồng, tăng 28,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 1.236 triệu USD, tăng 13,8%...

- Sau 01 năm triển khai Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã giảm 5 đầu mối phòng chuyên môn trực thuộc các sở, ban, ngành, giảm 14 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, giảm 33 biên chế hành chính và giảm 599 biên chế sự nghiệp. UBND tỉnh cũng đã xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt chuẩn theo quy định giai đoạn từ nay đến năm 2021, trong đó sẽ sắp

Thông tin tư liệu

xếp, tổ chức lại 2 xã Diên Bình, Diên Lộc thuộc huyện Diên Khánh do chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định của cả hai tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số; ban hành kế hoạch sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

- 29/11: Tại Hà Nội, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) được công bố đứng thứ 161 (*tăng 25 bậc so với năm 2017*) trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam phối hợp với Báo điện tử VietNamNet tổ chức. Sự kiện này nhằm vinh danh những doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng, đạt khả năng sinh lời tốt, có tiềm năng trở thành trụ cột cho sự phát triển tương lai của nền kinh tế Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn 100 sản phẩm, dịch vụ Tin và Dùng năm 2018. Đây là chương trình do ấn phẩm Tư vấn tiêu và dùng thuộc Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức.

- Trong tháng 11/2018, cơn bão số 8 và số 9 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản với 20 người chết, 28 người bị thương; nhiều nhà cửa bị sập, hư hỏng; hàng trăm ha lúa, hoa màu, ao, địa nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 10.000 con gia súc, gia cầm chết và bị cuốn trôi; 05 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; nhiều tuyến đường bị ngập và sạt lở nghiêm trọng... Tổng thiệt hại ước tính trên 396 tỷ đồng. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, ứng cứu các nạn nhân; kịp thời thăm hỏi, động viên, trợ giúp các gia đình gặp nạn; đồng thời nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã kịp thời đề xuất các chế độ hỗ trợ; kêu gọi, hướng dẫn các hoạt động từ thiện, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cho nạn nhân bị thiệt hại do mưa bão trên địa bàn tỉnh.

MỘT SỐ KẾT QUẢ SAU 2 NĂM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Qua 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể (*hiện nay tỉnh không còn hộ đói*), đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng yếu thế, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện.

Ước tính đến cuối tháng 6/2018, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 17.430 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,94%, giảm 1.712 hộ so với đầu năm 2017. Tính chung, trong giai đoạn 2016 - 6/2018, toàn tỉnh đã giảm được 9.962 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,74%, bình quân mức giảm tỷ lệ hộ nghèo gần 1,5%/năm. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình giảm nghèo từ năm 2016 đến tháng 6/2018 là gần 3.715 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách gần 504 tỷ đồng; vốn ngân hàng chính sách xã hội hơn 3.147 tỷ đồng và nguồn huy động gần 64 tỷ đồng.

Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tỉnh đã đầu tư 52 công trình với kinh phí gần 33 tỷ đồng; duy tu bảo dưỡng trên 25 công trình với kinh phí hơn 2 tỷ đồng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tăng thu nhập, đa dạng hóa sinh kế cho các xã, phường, thị trấn, tỉnh đã hỗ trợ cho 1.046 hộ với kinh phí hơn 12 tỷ đồng để thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp như trồng trọt (*mía, thom, bưởi da xanh, sầu riêng, chuối...*), chăn nuôi (*heo, bò, dê, gà, cá...*), trồng trọt kết hợp chăn nuôi (*trồng mía và nuôi heo, trồng chuối và nuôi gà thả vườn...*). Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã quan tâm thực hiện một số chính sách như hỗ trợ về tiền điện cho

Thông tin tư liệu

hộ nghèo, hỗ trợ 100% mức đóng mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện cho vay tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách khác và đã mang lại hiệu quả tích cực, nhiều hộ làm ăn có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2018, đã cho vay đối với 21.690 hộ với tổng kinh phí hơn 537 tỷ đồng phục vụ cho việc đầu tư sản xuất kinh doanh; cho vay học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm; chương trình nước sạch vệ sinh môi trường; xuất khẩu lao động, xây dựng, sửa chữa nhà ở...

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế như:

- Do là tỉnh tự cân đối ngân sách, Khánh Hòa không được hỗ trợ kinh phí từ Trung ương để thực hiện Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, trong khi đó ngân sách địa phương bố trí chưa đáp ứng đủ nhu cầu đặt ra, nhất là việc hỗ trợ các địa phương giải quyết thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản theo tiêu chí nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin... Việc huy động nguồn lực tại chỗ để giảm nghèo của các địa phương còn khó khăn, dẫn đến việc người nghèo thoát nghèo nhưng tính bền vững chưa cao.

- Nhận thức của người dân và các cấp chính quyền về cách thức giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều còn chưa rõ, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Một số hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế, phong tục tập quán lạc hậu; một bộ phận còn trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa nỗ lực tự vươn lên thoát nghèo.

MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỚC HẾT LÀ ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, ỦY VIÊN BAN BÍ THƯ, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Ngày 25/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:

(1) Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

(2) Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện: (i) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. (ii) Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và Nhân dân. Lấy âm no, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. (iii) Thực hành phong

Thông tin tư liệu

cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ. (iv) Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tụy với công việc. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình phụ trách. (v) Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách. (vi) Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc. (vii) Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. (viii) Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

(3) Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống: (i) Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị. Lợi dụng tập thể để né tránh trách

Thông tin tư liệu

nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. (ii) Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân. Định kiến với người góp ý, phê bình. Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. (iii) Chủ trì tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách trái chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng hoặc gây thiệt hại đối với lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân. (iv) Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân. (v) Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đối với việc đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đấu giá đất đai, tài sản nhà nước. (vi) Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí. (vii) Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định. (viii) Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC, HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CU-BA MI-GHEN MA-RI-Ô ĐÌ-ÁT CA-NÊN BÉC-MU-ĐÉT

Nhận lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Mi-ghen Ma-ri-ô Đì-át Ca-nên Béc-mu-đét thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 08 -10/11/2018. Đây là hoạt động tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam -Cuba, triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 3/2018.

Tại các cuộc hội đàm, hai bên đánh giá tích cực về sự phát triển của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua, quan hệ chính trị song phương ngày càng gắn bó và tin cậy thông qua trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên. Các cơ chế hợp tác liên Chính phủ và giữa các bộ, ngành được duy trì, hoạt động ngày càng hiệu quả, thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác đa dạng, thực chất. Các kênh quan hệ Đảng, Quốc hội và giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường; cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và toàn diện trên chặng đường xây dựng và phát triển của hai nước; nỗ lực củng cố, thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung. Hai bên cũng đã trao đổi nhiều biện pháp nhằm làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trên tinh thần hiệu quả, thiết thực, hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đẩy mạnh các hợp tác chuyên ngành về nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn Đông Á - Mỹ Latinh... Về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 33 VÀ CÁC HỘI NGHỊ LIÊN QUAN

Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 33 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 13 - 15/11/2018 tại Xinh-ga-po với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước ASEAN và nguyên thủ, lãnh đạo các nước là đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Ôt-xtrây-li-a, Ca-na-đa, Chi-lê) và tổ chức quốc tế (Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)). Chủ đề của Hội nghị năm nay là “*ASEAN tự cường và sáng tạo*”. Các nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua 20 văn kiện chính và 30 văn kiện chuyên đề trên nhiều lĩnh vực, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như: (1) Tuyên bố chung về đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); (2) Tuyên bố 45 năm kỷ niệm Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác ASEAN - Nhật Bản; (3) Thông qua Tầm nhìn Đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc 2030, Tuyên bố chung ASEAN - Trung Quốc về Khoa học công nghệ và sáng tạo; (4) Thông qua Tuyên bố chung ASEAN - Nga về Đối tác chiến lược, Tuyên bố ASEAN - Nga về Hợp tác trong lĩnh vực An ninh sử dụng Công nghệ thông tin và liên lạc; (4) Chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa ASEAN và Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EEC); (5) Thông qua Tuyên bố các Lãnh đạo ASEAN+3 về hợp tác chống kháng thuốc kháng sinh vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân; (6) Tuyên bố về chống rác thải nhựa trên biển...

Những đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự, phát biểu tại 18 hội nghị, phiên họp; có các cuộc tiếp, làm việc với Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Chi-lê, Hàn Quốc, Thủ tướng Ôt-xtrây-li-a, Ma-lay-

Thông tin tư liệu

xi-a, Quốc vương Bru-nây và các cuộc trao đổi quan trọng bên lề Hội nghị với Tổng thống Nga V.Putin, Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Ca-na-đa, Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Lào, Thủ tướng Cam-pu-chia; tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cùng Nguyên Thủ tướng, Bộ trưởng cấp cao Xinh-ga-po Goh Chok Tong cắt băng khai trương “Tuần lễ hàng Việt Nam” tại Xinh-ga-po.

Trong khuôn khổ các Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng, đưa ra nhiều đề xuất, biện pháp, đóng góp vào nhiều văn kiện, thỏa thuận được thông qua tại Hội nghị, phản ánh nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là liên quan trực tiếp đến lợi ích người dân các quốc gia ASEAN. Tại tất cả các phiên họp, Thủ tướng đều đóng góp ý kiến về các vấn đề được quan tâm chung, nêu các đề xuất cụ thể, thúc đẩy ASEAN tiếp tục xây dựng một khu vực hòa bình, an ninh, dựa trên luật lệ và hướng tới người dân; đề cao đoàn kết ASEAN và xây dựng quan hệ láng giềng của ASEAN với các đối tác bằng lòng tin, giảm thiểu các nguy cơ xung đột, bất đồng. Về tình hình khu vực và quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh lại các nguyên tắc đã được nhất trí trong ASEAN về đề cao luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển 1982 trong giải quyết hòa bình các tranh chấp, kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không quân sự hóa, không làm phức tạp tình hình, tăng cường lòng tin, tích cực xây dựng một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); ủng hộ ASEAN đóng vai trò tích cực hỗ trợ Mi-an-ma giải quyết vấn đề nhân đạo tại bang Rakhine; ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2018

1. Thêm đối tượng được miễn học phí

Có hiệu lực từ ngày 01/12, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP, ngày 16/10/2018 nêu rõ: Ngoài 15 trường hợp đã được miễn học phí theo quy định trước đây, thì từ năm học 2018-2019 (tức từ ngày 01/9/2018), Nhà nước miễn học phí đối với trẻ học mẫu giáo 5 tuổi ở vùng đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo... theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

2. 05 trường hợp được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh

Có hiệu lực từ 01/12, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định 05 trường hợp được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh, gồm: (1) Người có công với cách mạng; (2) Người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; (3) Người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; (4) Trường hợp khám chữa bệnh tại tuyến xã; (5) Trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở. Đối với các trường hợp khác, mức hưởng bảo hiểm y tế chỉ từ 80 đến 95%.

3. Nghị định điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ

Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 06 tháng, có hiệu lực từ ngày 24/12. Theo đó, mức điều chỉnh sẽ được tính bằng mức lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều

Chính sách văn bản mới

chính tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm hưởng lương hưu. Cụ thể: Nếu nghỉ hưu năm 2018, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 12,3%; thấp nhất là 1,08%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Nếu nghỉ hưu năm 2019, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 9,23%, thấp nhất là 0,81%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

4. Cấm họp kết hợp tham quan, nghỉ mát

Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, có hiệu lực từ 25/12. Theo đó có 5 trường hợp không được tổ chức cuộc họp, gồm: (1) Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp; (2) Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết; (3) Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp; (4) Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở; (5) Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

5. Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ

Theo Nghị định số 148/2018/NĐ-CP, ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP về tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên, ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương, có hiệu lực từ ngày 15/12/2018. Cụ thể, trong các ngày nghỉ nêu trên, tiền lương được tính như sau: Tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ.

Chuyên mục Hỏi - Đáp

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, nếu đảng viên *vi phạm về tuyên truyền, phát ngôn* trong các trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức *khai trừ* ?

Trả lời: Tại khoản 3, Điều 10, Quy định 102 quy định: Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Không chấp hành kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, đã để lộ thông tin, tán phát tài liệu, hiện vật không đúng nguyên tắc, chế độ quy định; tung tin sai lệch về nội bộ Đảng, gây tác động xấu đến ổn định chính trị, kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và nhân dân, để kẻ xấu và các lực lượng thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, chống phá, hạ thấp uy tín của Đảng, chống phá Nhà nước.

b) Lợi dụng dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước; cố ý nói, viết, lưu giữ trái phép hoặc tán phát rộng rãi các thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng hoặc đưa lên mạng những nội dung chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Kích động, lôi kéo người khác tham gia hội thảo, tọa đàm không được tổ chức có thẩm quyền cho phép, có nội dung trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

d) Lợi dụng quyền bảo lưu ý kiến, quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp để tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

đ) Đảng viên khi có những việc làm sai trái, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở, giải thích nhưng không tiếp thu, tiếp tục có bài nói, viết, phát ngôn, tán phát hồi ký, đơn, thư công kích sự lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ, vu khống làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ KHÁNH HÒA

Truy cập website: <http://tuyengiaokhanhhoa.vn>

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Số 6 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

Trưởng ban: **HỒ VĂN MỪNG**

Ban biên tập:

TRẦN VĂN THẮNG

LƯU HỒNG VÂN

PHẠM THỊ HỒNG THU

TRỊNH HOÀNG HIỆP

PHAN TẤN THANH

In 3.450 quyển, khổ 17cm x 24cm

tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa

Số 08 Lê Thánh Tôn - Nha Trang. ĐT: 0258.3510286.

Giấy phép xuất bản số 02/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp ngày 05/4/2016. In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2018.